



AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

THÁI THỤY

Chống tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường

Thực hiện Công điện số 06 ngày 4/10/2017 của UBND tỉnh, huyện Thái Thụy đang tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành quyết liệt chống tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trên địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh, thời gian qua, các cấp, các ngành ở Thái Thụy đã tích cực giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn. Toàn huyện đã giải tỏa 3.168 trường hợp vi phạm về xây dựng nhà cửa, cổng, tường vây, mái che... vi phạm hành lang ATGT. Sau giải tỏa, UBND huyện chỉ đạo các địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp chống tái lấn chiếm như tổ chức quản lý vỉa hè, lòng, lề đường; phân công cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo của xã phụ trách từng tuyến đường, đoạn đường, đẩy mạnh công tác tuyên

truyền để người dân nâng cao nhận thức, không tái lấn chiếm. Tuy nhiên, hiện nay, do một số địa phương lơ là quản lý nên tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường xảy ra trên nhiều tuyến đường. Thụy Hà là một trong những xã giáp thị trấn Diêm Điền có nhiều tuyến quốc lộ đi qua như 37B, 37, 39, tỉnh lộ 456. Thời gian qua, xã đã tích cực giải tỏa vi phạm hành lang ATGT. Tuy nhiên, hiện nay, trên tuyến quốc lộ 37B đoạn từ cổng Ngoại 1 đến trụ sở Điện lực Thái Thụy vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Trong đó, một số địa bàn thị trấn Diêm Điền vẫn còn xảy ra tình trạng người dân bắc rạp chiếu, xe

dù UBND xã đã nhiều lần lập biên bản vi phạm song các chủ hộ kinh doanh vẫn không chấp hành. Trong khi đó, UBND xã không đủ thẩm quyền để cưỡng chế, thu giữ những phương tiện có giá trị như xe máy, xe đạp điện nên đã lập tờ trình gửi Ban An toàn giao thông huyện, Công an huyện để nghị hỗ trợ xử lý các trường hợp trên. Không chỉ có Thụy Hà, hiện nay, trên dọc quốc lộ 37B từ thị trấn Diêm Điền đến cầu Trà Lý, quốc lộ 37 từ thị trấn Diêm Điền đến xã Hồng Quỳnh cũng xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để kinh doanh. Đặc biệt, trên địa bàn thị trấn Diêm Điền vẫn còn xảy ra tình trạng người dân bắc rạp chiếu,

hủy trên lòng đường và lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Ông Đông Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền cho biết: Thời gian qua, thị trấn đã thực hiện các biện pháp chống tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT, thị trấn đang rà soát các trường hợp tái vi phạm trên địa bàn, phối hợp với các ngành chức năng của huyện tiến hành giải tỏa. Theo ông Trần Tuấn Kiệt, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thái Thụy: Để thực hiện nghiêm Công điện số 06 của UBND tỉnh, UBND huyện đã ra công văn chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành rà soát toàn bộ trường hợp vi phạm, tái lấn chiếm

sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn, xử lý kiên quyết, giải tỏa các trường hợp vi phạm theo Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện nghiêm pháp luật về an toàn giao thông; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện các chỉ thị, công điện, kế hoạch của tỉnh, huyện về giải tỏa, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ.

TRẦN TUẤN



Lấn chiếm vỉa hè bày bán xe máy trên quốc lộ 37B, đoạn qua địa bàn xã Thụy Hà (Thái Thụy).

VŨ THỤY Trồng, chăm sóc cây màu vụ đông



Đến nay, nông dân Vũ Thư đã gieo trồng được gần 3.000ha cây màu vụ đông, đạt 60% kế hoạch đề ra, trong đó chủ yếu là ngô (800ha), dưa bí (200ha)... Để bảo đảm sản xuất vụ đông năm 2017 đạt năng suất, sản lượng cao, huyện tập trung chỉ đạo nông dân các địa phương chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh hại trên diện tích cây màu đã trồng đồng thời đẩy mạnh gieo trồng các loại rau màu khác. Do ảnh hưởng của mưa lụt và bão số 10, Vũ Thư đã ban hành kế hoạch hỗ trợ, khôi phục sản xuất vụ đông trên địa bàn huyện, trong đó tập trung hỗ trợ tổ chức, cá nhân hộ nông dân gieo trồng cây màu vụ đông ưa lạnh với mức 1.400.000 đồng/ha (thời gian gieo trồng từ ngày 20/10 đến ngày 15/12/2017). Ngoài ra, huyện cũng thí điểm hỗ trợ làm đất bằng máy 2.800.000 đồng/ha đối với gieo trồng cây khoai tây ưa lạnh...

LÊ TRUNG (Đài TTHH Vũ Thư)

Nhiều vi phạm tại các hộ giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.711 hộ giết mổ gia súc, gia cầm đang hoạt động, gồm: 28 cơ sở đủ điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và 1.683 hộ giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trong khu dân cư.

Theo số liệu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các hộ giết mổ nhỏ lẻ đều nằm trong khu dân cư, ngay trong khuôn viên gia đình và chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định. Một số hộ bố trí khu giết mổ ngay cửa chuồng nuôi nhốt, một số địa phương còn tồn tại loại hình giết mổ móc hàm (giết mổ tại hộ chăn nuôi) tập trung nhiều tại hai huyện Vũ Thư, Hưng Hà; việc giết mổ không phân khu sạch, khu bẩn, chủ yếu được thực hiện ngay trên sân xi măng hoặc nền gạch, chưa có móc treo. Người trực tiếp giết mổ tại các hộ nhỏ lẻ hầu như chưa được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, chủ yếu giết mổ dựa vào kinh nghiệm bản thân; chưa thực hiện khám sức khỏe động vật; không sử dụng dụng cụ dụng cụ đầy đủ bảo hộ lao động trong quá trình giết mổ. Ngoài ra, các hộ giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ còn tồn tại các vi phạm về trang thiết bị giết mổ; nguồn nước sử dụng cho hoạt động giết mổ; ghi chép nguồn gốc gia súc, gia cầm; xử lý nguồn nước thải trong và sau quá trình giết mổ...

PHAN ANH

ĐÔNG XUUYÊN Thành lập tổ hợp tác chăn nuôi

Tham gia tổ hợp tác chăn nuôi xã Đông Xuyên (Tiền Hải), mỗi hộ phải nuôi tối thiểu 20 con lợn nái hoặc 5 con lợn nái. Các thành viên phải cam kết cùng nhau thực hiện quy trình chăn nuôi an toàn dịch bệnh, tương trợ, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn trong sản xuất, liên kết, lựa chọn, sử dụng thức ăn chăn nuôi có chất lượng hợp lý. Đặc biệt, các thành viên được ký hợp đồng gieo bao tiêu sản phẩm.

Đến nay, tổ hợp tác chăn nuôi xã Đông Xuyên đã có 28 thành viên, bước đầu hoạt động hiệu quả. Đây cũng là một nội dung trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân xã Đông Xuyên, hướng tới mục tiêu cung cấp sản phẩm sạch, hình thành chuỗi liên kết trong chăn nuôi, đưa ngành chăn nuôi phát triển bền vững.

ĐỖ HÀ (Đài TTHH Tiền Hải)

Phải sử dụng nước giếng khoan, thậm chí vào mùa khô phải sử dụng cả nước ao trong thời gian dài, cảnh xúc, ông Đoàn Văn Cao, thôn Dương Liễu 2, xã Minh Tân cho biết: Được cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, thông tin nguồn nước ngầm trên địa bàn xã bị nhiễm kim loại nặng và asen với nồng độ cao ảnh hưởng tới sức khỏe nên tôi rất lo. Năm 2007, khi có dự án xây dựng nhà máy cung cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn xã, tôi cũng như nhiều bà con trong thôn phấn khởi đăng ký hưởng ứng nộp tiền đối ứng và đầu tư lắp đường ống, đồng hồ và làm bể chứa nước mong sớm có nguồn nước sạch để sử dụng. Nhưng từ khi nhà máy đi vào hoạt động (năm 2009) đến nay, gia đình tôi chưa được dùng một giọt nước sạch nào.

Hơn 100 hộ dân 10 năm chờ nước sạch

Cùng nộp tiền đối ứng, đầu tư lắp đặt đường ống, đồng hồ nước, mua bể chứa nước nhưng hơn 100 hộ dân ở xã Minh Tân (Kiến Xương) vẫn không được sử dụng nước sạch. 10 năm qua, bà con mòn mỏi ngóng chờ nước sạch trong nỗi lo bệnh tật vì phải sử dụng nước không bảo đảm vệ sinh.



Dù biết sử dụng nước giếng khoan, nước giếng khơi không bảo đảm vệ sinh nhưng bà con vẫn phải dùng vì không có nước sạch.

thôn Dương Liễu 2 cho biết: Cả thôn có 413 hộ với 1.217 nhân khẩu. Đến nay mới có 315 hộ được sử dụng nước

sạch, số còn lại vẫn phải sử dụng nước mưa, nước giếng khơi, giếng khoan, nước sông và ao dù cũng

nộp đủ tiền đối ứng thực hiện dự án nước sạch nông thôn. Để lo cho sức khỏe của mình, rất nhiều bà con

phải đầu tư thêm 5 - 7 triệu đồng để xây dựng bể chứa nước mưa sinh hoạt. Song vào mùa khô nước mưa cũng không đủ dùng, cảnh nháo nhác mang xô, thùng đi xin nước hoặc mức nước ao mang về lọc để sinh hoạt khiến bà con rất bức xúc. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã, HĐND huyện, cử tri trong thôn nhiều lần kiến nghị nhưng đã 8 năm trôi qua (kể từ khi nhà máy đi vào hoạt động) nỗi khổ của bà con vẫn chưa được giải quyết.

Đến tối tình hình hàng trăm hộ dân không có nước sạch để sử dụng thời gian qua, ông Phan Văn Vượng, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Tân cho biết: Toàn xã có hơn 2.200 hộ với trên 7.200 nhân khẩu. Nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân ngày một tăng, trong khi công suất của nhà máy nước chỉ có 500m³/ngày đêm và khu vực dân cư thôn Dương Liễu 2 và Dương Liễu 3 nằm cách xa nhà máy tới hơn 6km nên áp lực nước không đủ cung cấp tới cuối nguồn. Mặc dù dự án nhà máy nước Minh Tân có xây dựng 2 trạm bơm tăng áp nhưng nó chưa một lần hoạt động. Còn ông Phạm Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Minh Tân khẳng định: Trước bức

xúc của nhân dân, HĐND, UBND xã đã nhiều lần kiến nghị với UBND huyện và làm việc với Công ty Cổ phần Bítexco Nam Long (đơn vị tiếp nhận chuyển giao dự án nhà máy nước từ năm 2015) được biết, việc nâng công suất cấp nước của nhà máy và vận hành các trạm bơm tăng áp rất khó khăn vì hệ thống đường ống lạc hậu, chất lượng không bảo đảm an toàn.

Theo người dân Minh Tân, một vài năm gần đây, tỷ lệ người chết vì bệnh ung thư trên địa bàn xã có chiều hướng gia tăng; nguyên nhân thì chưa rõ nhưng cũng có người hoài nghi có liên quan đến việc sử dụng nước không bảo đảm vệ sinh. Không chỉ người dân mà cấp ủy, chính quyền xã cũng lo lắng. Để giải tỏa nỗi niềm này, cán bộ, đảng viên và nhân dân Minh Tân mong mỏi các cơ quan chức năng cùng doanh nghiệp sớm vào cuộc can thiệp và có giải pháp giải quyết dứt điểm để mọi người dân được sử dụng nước sạch, hưởng chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh đã đề ra và giúp địa phương đạt tỷ lệ 100% hộ dân đạt nơi và sử dụng nước sạch trong thời gian tới.

KHẮC DUẤN

AN HIỆP Nông dân làm giàu từ VAC

Để khai thác tiềm năng, thế mạnh, nâng cao giá trị sử dụng đất, hội viên nông dân xã An Hiệp (Quỳnh Phụ) đã tích cực cải tạo vườn, ao, chuồng, chuyển đổi sang trồng cây và nuôi nhiều con giống mới cho hiệu quả kinh tế cao.

Đến thăm mô hình nuôi ếch của gia đình ông Nguyễn Đức Luận, thôn Nguyễn Xá 4 chúng tôi thực sự khâm phục nỗ lực vượt khó của ông. Ông Luận cho biết: Trước đây tôi chăn nuôi nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế không cao. Nhận thấy ếch là mặt hàng đặc sản được nhiều người tìm mua, thời gian nuôi ngắn, chi phí đầu tư thấp, dễ chăm sóc, thu lãi cao nên sau khi học hỏi cách làm

từ một người bạn vợ chồng tôi quyết định mua giống về nuôi. Tận dụng 100m² ao cạnh nhà, với 5.000 ếch con lứa đầu, sau 3 tháng nuôi tôi xuất bán với giá bình quân 50.000 đồng/kg. Chưa trừ chi phí, sau mỗi vụ gia đình tôi thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng. Hiện tại tôi đang nuôi lứa thứ hai và sẽ đầu tư mở rộng diện tích nuôi nếu thị trường ổn định.

Nhân thấy quê mình có nhiều diện tích đất màu mỡ

để hoang hóa, anh Nguyễn Đức Dũng, thôn Nguyễn Xá 4 bàn với vợ mượn ruộng của những nhà không có nhu cầu sử dụng để cấy lúa và trồng cây màu. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, anh gieo vãi, gieo sạ lúa nhằm giảm công lao động, lựa chọn những giống lúa mới có năng suất, giá trị kinh tế cao, ít sâu bệnh, chi phí thấp, thời gian ngắn như lúa Nhật, nếp cái hoa vàng, dưa bao tử, ngô ngọt gieo trồng

và tìm mối bao tiêu nông sản. Mỗi năm gia đình anh thu hoạch từ 50 - 60 tấn lúa và cây màu các loại, cho thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng. Cây lúa có lãi nên anh liên kết với một số hộ khác trong thôn để cùng làm, mở rộng diện tích trên 4ha. Tuy nhiên, theo anh Dũng, sự liên kết này của gia đình anh mới chỉ là tự phát, nhờ lẽ. Để tích tụ ruộng đất thật sự có hiệu quả, những người nông dân như anh cần có những chính sách hỗ trợ cụ thể hơn trong sản xuất về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, nhất là khâu tìm đất ra cho nông dân. Đặc biệt là trong điều kiện thời tiết thất thường, sâu bệnh phát sinh gây hại, người nông dân không thiết tha với đồng ruộng như hiện nay thì những chính sách hỗ trợ đó cần thiết hơn bao giờ hết. Bà Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã

An Hiệp cho biết: Hội Nông dân xã An Hiệp hiện có 697 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 8 chi hội. Để góp phần giúp hội viên phát triển kinh tế, những năm qua, bằng nhiều hình thức và hoạt động cụ thể, Hội đã triển khai sâu rộng phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" tạo không khí thi đua sôi nổi trong phát triển kinh tế tại địa phương. Hàng năm, Hội chủ động phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tới hội viên để áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi. Bên cạnh đó, Hội còn đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp hội viên vay gần 5 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình.

THÙY DUNG



Sau 3 tháng nuôi, mỗi con ếch trong gia trại của ông Nguyễn Đức Luận đạt trọng lượng từ 250 - 500 gam, giá bán 50.000 đồng/kg.